



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนากิจการถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.๓๓๖๓)

ที่ กษ ๐๖๑๔/๒๐๒๒

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการจัดประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เรื่องเดิม

ด้วยกลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ มีความประสงค์ จะจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการที่ใช้งบประมาณจาก แผนงาน:บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการ:ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม:ตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากเท้าเปื่อย กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะและแกะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๑ วัน รวม ๖๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ โรงแรมในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

๒. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคนม เนื้อ กระบือ แพะและแกะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ จำนวน ๙ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม ๒๖๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ฝึกอบรมภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อที่ ๑๘ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมาย อำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต โดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจในการอนุมัติข้าราชการ (ยกเว้นอธิบดีและรองอธิบดี) ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ และการพิจารณาอนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างกระทรวง ทบวง กรมหรือ บุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ

/๒ ข้อเสนอ...

